

ระดับที่ 1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด

Assessment (มีบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด/ มีข้อมูลสารสนเทศที่นำมาใช้)		
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์		
ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ C การเปรียบเทียบ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ T แนวโน้ม	ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ Le ของผลการดำเนินการในปัจจุบัน
<p>กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ ดำเนินงานขับเคลื่อนความรู้ด้านสุขภาพตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม มุ่งประเด็นสร้างความรู้ด้านสุขภาพ ให้สังคม ชุมชนองค์กร มีขีดความสามารถในการจัดระบบให้ประชาชนเกิดความรู้ด้านสุขภาพ โดยมีกลยุทธ์และมาตรการสนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาพของคนไทย ซึ่งการผลักดันให้เกิดนโยบายและมาตรการดำเนินงานสร้างความรู้ด้านสุขภาพในสถานประกอบการ/กิจการ หรือองค์กรต่าง ๆ นั้น สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานเสริมสร้างความรู้และสื่อสารสุขภาพเชิงนโยบายให้เข้มแข็งสู่การปฏิบัติได้จริง จนเกิดเป็นทักษะทางปัญญาและสังคมที่เป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองของประชาชนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ หากไม่มีการกำหนดนโยบายและมาตรการในการสร้างความรู้ให้กับประชาชน อาจทำให้ขาดการเปลี่ยนแปลงเชิงกระบวนการและไม่มีกรอบแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน ทั้งนี้ จากฐานข้อมูลขององค์กรในระบบปฏิบัติการสาสุข อุ้นใจ มีการแสดงสถานะการมีแผนขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่องค์กรและชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ ในปีงบประมาณ 2564-2566 มีองค์กรที่นำเข้าแผนพัฒนาและขับเคลื่อนในระบบ จำนวน 78 671 และ 311 แห่ง ตามลำดับปีงบประมาณ จะเห็นได้ว่ามีการนำเข้าแผนพัฒนาและขับเคลื่อนลดลงในปีงบประมาณ 2566 จากปีงบประมาณ 2565 จึงควรเพิ่มการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการที่ใช้เป็นแนวทางดำเนินงานเสริมสร้างความรู้และสื่อสารสุขภาพให้องค์กรสามารถวางแผนพัฒนาและขับเคลื่อนจนนำไปสู่การเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพต่อไป</p>	<p>จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ และการบริการรอบรู้ด้านสุขภาพ สำหรับหน่วยบริการสุขภาพ การศึกษา และสังคม เป็นองค์กรต้นแบบสร้างความรู้สุขภาพให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) ในปีงบประมาณ 2565 หน่วยบริการสาธารณสุขจำนวน 1,273 แห่ง และปีงบประมาณ 2566 หน่วยบริการด้านสุขภาพจำนวน 4,308 แห่ง ซึ่งมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จที่ทำให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานสร้างความรู้และสื่อสารสุขภาพได้ว่า เกิดจากการยกระดับอัตราความรู้ด้านสุขภาพของประชาชนให้เป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวง จึงทำให้เจ้าหน้าที่ ภาควิชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจกับกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้ด้านสุขภาพ อาทิ การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ การพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ การสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการสร้างชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพในชุมชน รวมทั้งการกำหนดนโยบายและสร้างปัจจัยต่าง ๆ ที่เอื้อให้ประชาชนเกิดความรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น ดังนั้น การขับเคลื่อนองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มั่นนโยบายและมาตรการสร้างความรู้สุขภาพนั้น จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งยังสามารถขยายจำนวนองค์กรที่เป็นองค์กรต้นแบบสร้างความรู้สุขภาพให้ประชาชนมากขึ้นอีกด้วย</p>	<p>การพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ และการบริการรอบรู้ด้านสุขภาพ สำหรับหน่วยบริการสุขภาพ การศึกษา และสังคม ให้เป็นองค์กรต้นแบบสร้างความรอบรู้สุขภาพให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย มีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567 รอบ 5 เดือนแรกที่ผ่านมา โดยมีหน่วยบริการด้านสุขภาพประเมินเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ 4,389 แห่ง ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ 3,082 แห่ง และองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพดังกล่าวได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพตามกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 4,123 แห่ง ในเส้นทางสู่องค์กรและชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพที่ประกอบด้วย 10 องค์กรประกอบ ซึ่งการรายงานหรือนำเข้าแผน/แนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรนั้น เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งใน 10 องค์กรประกอบดังกล่าว โดยมีองค์กรที่นำเข้าแผนพัฒนาและขับเคลื่อนในระบบปฏิบัติการสาสุข อุ้นใจแล้วทั้งสิ้น 3,177 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567) ทั้งนี้ เขตสุขภาพทั้ง 13 เขต ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการสร้างความรู้ด้านสุขภาพขึ้น พร้อมทั้งกำหนดนโยบายและมาตรการ 13 ชุด ผลักดันให้เกิดกิจกรรมในพื้นที่อีกด้วย นอกจากนี้ การส่งเสริมความรู้ฯ เป็นเงื่อนไขหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงฯ ปี 2567 เช่น นโยบาย Quick Win ประเด็นปฐมภูมิภายใต้ตัวชี้วัดย่อย อำเภอสุขภาพดี และอนามัยสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เมืองสุขภาพดี จึงเห็นได้ว่าการดำเนินงานเชิงนโยบายทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น</p>